

## BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Tổ chức tuyên truyền về tầm quan trọng của Xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sơ sinh

**Ngày 25-9-2024 Tại khoa khám Dinh dưỡng Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang các thai phụ đến khám thai định kỳ được các Bác sỹ tư vấn miễn phí về các xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sơ sinh**

Xét nghiệm Sàng lọc trước sinh và sơ sinh là giải pháp phát hiện, can thiệp sớm bệnh tật ở thai nhi, trẻ sơ sinh, đảm bảo sức khỏe cho trẻ khi chào đời.

Điều này giúp nâng cao chất lượng dân số và cải thiện, cũng như hạn chế hậu quả nặng nề do dị tật bẩm sinh gây ra cho trẻ, giảm nhẹ gánh nặng cho xã hội.



*Bác sỹ Nguyễn Thị Thùy Trang, Khoa Khám- Dinh Dưỡng tư vấn các xét nghiệm cho thai phụ*

Tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang hàng ngày tiếp nhận khách kiểm tra sức khỏe thai kỳ cho hàng trăm thai phụ. Theo các bác sỹ tại khoa Khám Dinh dưỡng bệnh viện Phụ sản Tiền Giang cho biết, dị tật ở thai nhi là vấn đề khiến các bậc cha mẹ tương lai lo lắng. Bởi bệnh không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe và tương lai của đứa trẻ mà còn gây gánh nặng cho xã hội. Hầu hết những dị tật bẩm sinh đó đều có thể khám, sàng lọc, phát hiện và can thiệp sớm.

## BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Tổ chức tuyên truyền về tầm quan trọng của Xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Sàng lọc trước sinh là phương pháp hiện đại giúp phát hiện sớm những dị tật bẩm sinh ở thai nhi ngay khi còn trong bụng mẹ. Từ đó sẽ giúp bác sĩ có thể đưa ra hướng can thiệp hay điều trị.

Vào từng giai đoạn mang thai, bác sĩ tư vấn và chỉ định để các bà mẹ thực hiện kiểm tra và xét nghiệm nhằm kịp thời phát hiện các bệnh lý đang và có thể mắc như Viêm gan B, Rubella... Xét nghiệm sàng lọc Double Test để phát hiện các dị tật bẩm sinh ở thai nhi thông qua máu của người mẹ, những xét nghiệm này được thực hiện trong 3 tháng đầu của thai kỳ.

Khi thai nhi được 15-18 tuần tuổi, thai phụ thực hiện xét nghiệm Triple Test để sàng lọc một số bệnh di truyền như Hội chứng Down, dị tật ống thần kinh,... Bên cạnh đó, khi em bé trong bụng được 20-24 tuần tuổi, thai phụ nên siêu âm sàng lọc hình thái, cấu trúc các cơ quan chức năng của con. Kỹ thuật này sẽ giúp sàng lọc các dị tật bẩm sinh của thai nhi như bất thường thần kinh, hệ tim mạch, lồng ngực, dị tật dạ dày - ruột, xương, tiết niệu, sinh dục,...

Hiện nay với trình độ dân trí ngày càng cao, vấn đề nâng cao chất lượng dân số là vấn đề mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều quan tâm. Có khá nhiều bệnh không có các triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sơ sinh, do đó việc điều trị và chẩn đoán gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, thực hiện sàng lọc sơ sinh nhằm giúp phát hiện sớm các bệnh nội tiết, rối loạn chuyển hóa và các bệnh bẩm sinh ảnh hưởng đến sức khỏe. Một số bệnh lý được phát hiện và điều trị kịp thời có khả năng phục hồi và phát triển bình thường.



BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Tổ chức tuyên truyền về tầm quan trọng của Xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sơ sinh

*Ảnh lấy máu gót chân xét nghiệm cho bé*

Việc thực hiện sàng lọc sau sinh, lấy máu gót chân không gây nguy hiểm cho trẻ, chi phí không quá tốn kém mà mang lại hiệu quả lớn. Nếu bệnh được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, trẻ sẽ phát triển được toàn diện, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể khiến bé bị khuyết tật hoặc tử vong”. BS khoa khám dinh dưỡng Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang khuyến cáo khuyến cáo cho các thai phụ thực hiện./.

**Lê Phú Quốc**